

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๑๑.๓/ว

๗๖๖๕



## ศอ.ปส.ปค.

กรมการปกครอง

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๖

มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการศูนย์อำนาจการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๑.๓/ว ๖๓๓๕ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖  
๒. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๑.๓/ว ๖๙๔๖ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุบบันทึกการประชุม

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัด/ศูนย์อำนาจการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) เริ่มดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และกรมการปกครองได้ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปตั้งจ่าย ณ ที่ทำการปกครองจังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้จัดการประชุมติดตามนโยบายผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน และได้มีข้อสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดฯ ในส่วนของหลักสูตรการฝึกอบรม โดยให้เพิ่มระยะเวลาการฝึกอบรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และฝึกอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ภายใต้แนวคิดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

กรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด จึงขอให้จังหวัด/ศอ.ปส.จ. แจ้งอำเภอ/ศป.ป.อ. ดำเนินการตามข้อสั่งการ โดยปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดฯ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์)

อธิบดีกรมการปกครอง

สำนักอำนาจการกองอาสารักษาดินแดน

ส่วนปฏิบัติการพิเศษ (ศอ.ปส.ปค.)

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๕๐๐๒ ต่อ ๔๑๖/๔๑๙

สรุปข้อสั่งการจากการประชุมติดตามนโยบายผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖  
ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น ๕ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย  
ที่เกี่ยวข้องกับกรมการปกครอง

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	การดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดฯ โดยให้มีการ กำหนดกิจกรรมในระหว่างการฝึกอบรมฟื้นฟูสภาพทาง สังคม โดยการฝึกอาชีพภายใต้แนวคิด การพึ่งพาตนเอง อย่างยั่งยืน ผ่านการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง รู้จักการดูแลดิน การเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช การปลูกผักสวนครัวโดยน้อมนำพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการสร้างความมั่นคงทาง อาหาร "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" การเลี้ยงเปิด เลี้ยงไก่ เลี้ยงไส้เดือน การทำอาหาร/ขนม การนำสินค้า เกษตรในพื้นที่ไปแปรรูปและจำหน่าย อันจะทำให้เกิด ความมั่นคงทางด้านอาหาร แม้ไม่มีอาชีพแต่ก็สามารถ ดำรงชีพได้	ปค.

สำนักอำนวยการกองอำนวยการรักษาดินแดน  
กรมการปกครอง